

MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIÊN HỒ ĐIỀU HÒA NHÂN CHÍNH

Dự án đầu tư xây dựng Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính được xây dựng trên diện tích 13,23ha tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Dự án do UBND quận Thanh Xuân là Chủ đầu tư. Với mục đích hình thành một không gian xanh và góp phần điều hòa hệ thống thoát nước chung của toàn thành phố nên diện tích hồ điều hòa của Công viên chiếm tới 8 ha (*hơn 60% diện tích công viên*) tạo môi trường trong lành, tươi mát và có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực. Đồng thời, Công viên có khu công viên cây xanh vui chơi giải trí kết hợp các hoạt động thể thao ngoài trời, đường dạo (*diện tích khoảng hơn 5ha*) với hệ thống vườn hoa, cây xanh đa dạng (*với tổng số hơn 1.300 cây...*) được thiết kế và quy hoạch hợp lý tạo cảnh quan sinh động đẹp mắt; hệ thống đường dạo uốn lượn quanh hồ nước; quảng trường, đài phun nước, khu vui chơi giải trí, bãi đỗ xe được bố trí hài hòa, đồng bộ với cảnh quan công viên kết hợp với một không gian ngầm đa chức năng có đủ dịch vụ phục vụ nhu cầu nhân dân.

Từ ngày 10/9/2018, UBND quận Thanh Xuân đã hoàn thành các nội dung công việc, đảm bảo đủ điều kiện để mở cửa Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính phục vụ nhân dân (thời gian mở cửa từ 5h00 đến 23h00 hàng ngày). Dư luận nhân dân trong khu vực phấn khởi vì có thêm một công trình phục vụ sinh hoạt tinh thần, vui chơi, luyện tập các môn thể dục, thể thao (*đi bộ, tập dưỡng sinh, thái cực quyền...*).

Để tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu mong muốn của nhân dân, UBND quận thông tin thêm một số nội dung liên quan đến mở cửa quản lý và vận hành công viên, cụ thể như sau:

1. Đối với việc quản lý công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy: UBND quận thực hiện đặt hàng cho đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp - Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Hà Thành.

2. Dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông: UBND quận giao Ban QLDA liên kết với HTX Thành Công là đơn vị đang thực hiện dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn quận Thanh Xuân thực hiện và nộp vào Ngân sách quận. Giá dịch vụ thực hiện theo đúng quy định của Thành phố.

3. Công tác duy trì vệ sinh môi trường trong phạm vi công viên: UBND quận giao cho HTX Thành Công thực hiện theo hình thức đặt hàng, đơn giá áp dụng theo quy định hiện hành của UBND Thành phố.

4. Việc duy trì đảm bảo nước hồ điều hòa: UBND quận Thanh Xuân đã làm việc và đặt hàng Xí nghiệp thoát nước số 6 - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội là đơn vị được UBND thành phố giao quản lý thoát nước trên địa bàn Thành phố để quản lý, duy tu, duy trì vệ sinh môi trường, duy trì mực nước hồ điều hòa. Hiện tại mặt nước hồ có một số lượng rong, rêu, tảo nổi lên mặt hồ, đơn vị Xí nghiệp thoát nước số 6 đã có nhân công đi vớt rác và đang sử dụng các biện pháp chuyên môn để duy trì vệ sinh nước hồ và cảnh quan môi trường sạch đẹp.

5. Công viên hồ điều hòa Nhân Chính có chức năng chính là hồ điều hòa mực nước khu vực, hệ thống đường dạo để tập thể dục, thư giãn. Theo thiết kế Công viên xây dựng các cụm tiểu cảnh, chòi nghỉ, tường bao bồn cây được xây và ốp đá granite ở trên mặt bồn kết hợp làm ghế ngồi cho người dân, do đó trong công viên không bố trí thêm ghế ngồi nghỉ. Do có vị trí liên kế với Trung tâm Văn hóa TT và TT quận Thanh Xuân, tại Trung tâm đã có khu vui chơi, luyện tập thể thao, tổ chức các sự kiện văn hóa. Trong thời gian tới Quận sẽ tiếp tục hoàn thiện, kết nối 2 khu vực để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, thanh thiếu nhi có điều kiện tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí.

6. Dự án cải tạo, lát đá vỉa hè đường Hoàng Minh Giám phía Công viên hồ điều hòa Nhân Chính là dự án nằm ngoài dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính được UBND Thành phố thống nhất giao quận Thanh Xuân thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách quận. Dự án được khởi công ngày 10/7/2018, theo tiến độ thực hiện đến hết ngày 03/10/2018 sẽ hoàn thành góp phần tạo cảnh quan chung cho Công viên và thuận lợi cho nhân dân khi đi lại./.